



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา และมีกำหนดรับสมัครในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๑ ราย นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คือนายวิชา ยศอ่อน เลขประจำตัวผู้สมัคร ๒๐๒๐๐๑ และขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หากคัดเลือกได้

๒. จะดำเนินการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ประเมินจากเอกสาร)

๓. จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ภายในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านหรือโต้แย้งประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นคัดค้านหรือโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายประทาน หาดยาว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์